



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
9 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, mcot, newstv, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100)

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ระบุ ขณะนี้กำลังเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 มีกิจการ/กิจกรรมหลายอย่างที่มีความเสี่ยง เช่น การเปิดเรียน เพราะจากประสบการณ์จากต่างประเทศ การเปิดเรียนอีกครั้งมักพบการระบาดในโรงเรียน ถ้าหลัง 1 ก.ค. เป็นต้นไป มาตรการดีขึ้นจะเป็นเรื่องดี ดังนั้น แม้จะครบ 14 วันที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่ทุกคนต้องไม่ลืมใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักโฆษก

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในหมู่ที่ได้รับวัคซีนต้นแบบโควิด 19 ด้วยวิธี PRNT ถ้าเข็มในเลือดหนูทำให้มีการติดเชื้อลดลงอย่างน้อย 50% แสดงว่าวัคซีนต้นแบบมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคได้ ซึ่งจะนำไปทดลองในลิงและในคนต่อไป ส่วนเรื่องการใช้วัคซีน บางประเทศรายงานเร็วที่สุดต้นปี 2564 บางประเทศรายงานปลายปี 2564 ซึ่งการวิจัยพัฒนาวัคซีนแต่ละขั้นตอนต้องทดสอบในสิ่งมีชีวิตทำให้ผลที่ได้มีความแปรปรวน จึงคาดการณ์ได้ยากกว่าวัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิผลนั้น จะสำเร็จได้เมื่อใด

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค พัฒนาการใช้ตัวอย่างน้ำลายและการรวมตัวอย่างตรวจสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงชุมชนแออัด อาทิ กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มผู้ขับรถรับจ้างและขนส่งสาธารณะ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น รวม 6,380 ตัวอย่าง พบผลบวก 1 ตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลนี้ช่วยสนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่า การระบาดในประเทศไทยมีอัตราที่ต่ำมาก เนื่องจากไม่พบการระบาดในชุมชนผู้ป่วยรายใหม่ที่พบเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควส, newstv, bluechipghti)

-พล.พรหมพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พร้อมกล่าวว่า ศบค.ได้ออก 5 มาตรการหลักที่จะใช้กับทุกประเภท และมาตรการเสริมสำหรับความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ซึ่งกรมอนามัยมาติดตามว่าแนวทางใดที่สามารถทำได้หรือไม่ได้ สำหรับด้านกีฬาและท่องเที่ยว ได้ร่วมกับ ก.การท่องเที่ยวฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำแนวทางนำเสนอเชิงนโยบายสำหรับกีฬาที่เหมาะสมและควรได้รับการผ่อนปรนเพิ่มมากขึ้น ส่วนสมาคมฯ ที่ได้รับการผ่อนปรนไปก่อน สามารถนำมาเป็นแนวทางให้กับกีฬาอื่น ๆ ได้ในหลายหัวข้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bluechipthai

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และ ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตรวจสอบติดตามความพร้อมการให้บริการเดินรถของนครชัยแอร์ หลังมาตรการผ่อนคลายเป็นไปตามโครงการ เสริมพลังและระดมทรัพยากรป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนรูปแบบ นวัตกรรมจัดการกิจการ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 8 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย จากประเทศปากีสถาน 2 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 ราย และสหรัฐฯ 1 ราย และเข้า ใน State Quarantine รวมสะสม 3,119 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย รักษาหายเพิ่ม 1 ราย รวมรักษาหาย 2,973 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 88 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพฯ นนทบุรี 1,743 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคกลาง 427 ราย และภาคใต้ 743 ราย จะปรับการแถลงข่าวของ ศบค. โดยวันจันทร์ พุธ และศุกร์ โฆษก ศบค. แถลงที่ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารและวันพฤหัสบดี พล.พรหมประภา ผู้ช่วยโฆษก ศบค. จะแถลงข่าวที่ สร. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ดูตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ศบค. ยังคงเน้นให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ ผู้จัดการ)

-นายวิชาญ เครื่องงาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาผ่อนคลายกิจการกิจกรรมระยะที่ 4 ว่า คณะทำงานกลั่นกรองฯ จะใช้เวลาช่วง 2 สัปดาห์ของเดือนมิ.ย. ประเมินว่าจะใช้มาตรการอย่างไร และตั้งแต่ 15 มิ.ย. จนถึงเดือนจะติดตามสถานการณ์ หากสามารถควบคุมได้หรือดีขึ้น อัตราติดเชื้อคงที่ หรือเป็นกรณีติดจากต่างประเทศ และในประเทศตัวเลขเป็นศูนย์หลายวันอย่างที่ผ่านมา เป็นไปได้ที่จะมีปลดล็อกทั้งหมด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, isaranews)

-สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับ WHO สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

## ประเด็นข่าว

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี สปสช. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจมาตรการป้องกันตัวจากโควิด 19 ของประชาชน ปลายเดือน พ.ค. พบว่า ป้องกันตัวเพิ่มขึ้น โดยการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเพิ่มขึ้นจาก 87.2% เป็น 91.5% การล้างมือบ่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 79.8% เป็น 83.2% กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเองเพิ่มขึ้นจาก 79.7% เป็น 82.7% การรักษาระยะห่างเพิ่มขึ้นจาก 58.7% เป็น 65.2% การระวังไม่สัมผัสใบหน้าเพิ่มขึ้นจาก 53.7% เป็น 56.9% พฤติกรรมป้องกันตนเองในภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 70.6% เป็น 74.8% โดยสาเหตุที่ก่อกวนหน้านี้ประชาชน คลายพฤติกรรมป้องกันตัวเองลง กว่า 57.4% ตอบว่าเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น อีก 36.6% ตอบว่ารู้สึกตัวตัวเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ และอีก 28.4% ให้เหตุผลว่ากิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.เสนอแนะศบค.ปรับการแถลงข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐควรประกาศรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียด ดังนี้ 1. บรรยายให้เห็นจำนวนรายวัน ที่มา และสถานะอาการ พร้อมให้กำลังใจผู้ติดเชื้อให้หายป่วยโดยเร็ว 2.วิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อ และชี้ให้เห็น บทเรียนหรือข้อพึงระวังสำหรับประชาชน และสำหรับหน่วยงานระดับนโยบายด้านสุขภาพ ขนส่ง ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ แรงงาน สังคมและวัฒนธรรม จำแนกตามภาคส่วนงานหลักของประเทศ ให้ได้เห็นภาพรวมสถานการณ์และนำไปวางแผนวางนโยบายที่เห็นหลายแง่มุม ที่สำคัญ ถ้อยคำที่จะใช้สื่อสารสู่สาธารณะต้องไตร่ตรองเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ เช่น การยั่วว่า "ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศ" หรือ "ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศมา 13 วันแล้ว" แม้เจตนาดีแต่ก็มักจะทำให้คนคิดว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศแล้ว ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สิ่งที่ต้องเตือนคือ โควิด COVID-19 เป็นโรคใหม่ที่เรายังไม่รู้จักดี แต่มีความรุนแรงจนทำให้คนตายไปกว่าสี่แสนคนทั่วโลก ติดเชื้อมากกว่าหกล้านคน นโยบายสาธารณะที่จะผลักดันต่อจากนี้ควรคำนึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศให้มาก

#### 2.ระยะเวลากักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, newstv, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100)

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า การกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ใน State Quarantine 14 วัน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ไม่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาให้นานกว่าเดิม แม้จะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นใน State Quarantine อย่างต่อเนื่อง เพราะระยะการฟักตัวของโรคอยู่ที่ 2-4 วัน การตรวจพบโรคหลังวันที่ 13 น้อยมาก และแม้ไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเป็นเวลา 14 วันแล้ว แต่หลักการควบคุมโรคจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องถึง 28 วันหรือ 1 เดือน ดังนั้น ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

#### 3.โควิดกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, เส้นทางเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลกระทบระยะยาวจากโรคโควิด 19 แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงแรกของโรคระบาด พบผู้ติดเชื้อ เสียชีวิตต่อเนื่อง มีการกระจายผู้ป่วย ช่วงที่ 2 มีผู้ป่วยเร่งด่วนที่ไม่ได้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ต้องได้รับการดูแลกลับมาแบบทะลัก จนทรัพยากรไม่พอ ช่วงที่ 3 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ถูกชะลอพบแพทย์ต้องกลับมา รพ. และช่วงที่ 4 ผลกระทบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต เครียด หนี้อยู่ ล้า หมดไฟ ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย คาดการณ์ว่าหลังเดือน มิ.ย. 2563 อาจมีผู้เข้ารับบริการด้านจิตเวชในสถานบริการในสังกัดเพิ่มมาจากหลายปัจจัย จึงได้พัฒนาระบบรองรับบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพ.ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ เช่น จัดระบบจองคิว/นัดหมายออนไลน์ คลินิกสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ การนัดหมายคนไข้เพื่อมาพบ การให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์/ร้านขายยา/ผ่านระบบ Drive thru เพิ่มเด็กระบบติดตามดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ จัดทำระบบนัดติดตาม/Application ติดตามทางโทรศัพท์/VDO call ระบบการรายงานตัวเองผ่าน Application/VDO call การเยี่ยมบ้านกรณีมีปัญหาซับซ้อนหรือเยี่ยมบ้านผ่านระบบ VDO call ให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยและญาติ ประเมินสุขภาพจิต เป็นต้น

#### 4.จัดระเบียบชายหาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, thaiqoute, สำนักโฆษก, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, 77kaoded, js100

-นายภา เสนอแนวคิดในที่ประชุม ศบค. จะให้ประชาชนช่วยกันดูแลชายหาดให้น่าท่องเที่ยวและสะอาดเหมือนต่างประเทศ แบ่งเป็น 1.ร้านอาหาร ที่ชายหาดเล่นน้ำไม่ได้ เพราะมีข้อกีดกัน สามารถมองเห็นทะเล มองทิวทัศน์ 2.ชายหาดที่เล่นน้ำได้บ้าง ให้มีร้านค้าปลีก ร้านค้าย่อย รถเข็น 3.ไม่ให้มีร้านค้าเลย ลงไปชายหาดได้ ทำกับข้าวมาเองได้ หรือ 4.ชายหาดสะอาด เป็นชายหาดที่เล่นน้ำอย่างเดียว ห้ามเรือเล่นผ่าน ห้ามมีร้านค้า ส่วนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ต้องดูอีก 1 สัปดาห์ หากเรียบร้อยดีจะเข้าสู่การเปิดกิจการระยะที่ 4

#### 5.พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผก.)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์การเตรียมการ ว่า กรณีแรก เตรียมต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีที่สอง เตรียมเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกรณีที่สาม เตรียมต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่งตั้งใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น สามารถชุมนุมได้ เลิกเคอร์ฟิว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทั้งนี้ เมื่อดูพ.ร.บ.โรคติดต่อแล้วหลายเรื่องไม่สามารถบริหารจัดการเหมือน พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ ส่วนการให้ต่างชาติเข้ามาแบบประเทศต่อประเทศ เป็นเหตุผลเนื่องจากการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงปิดสนามบินส่วนบางอย่างแม้ไม่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ เช่น การสวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

### ประเด็นข่าว

-นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ผอ.ศูนย์โควิด 19 พรรคเพื่อไทย ระบุ การระบาดรอบ 2 มีแน่แต่ขึ้นอยู่กับกรับมือของหน่วยงานรัฐ ระบบสาธารณสุข และการดูแลตัวเองของประชาชน เชื่อว่าสธ.รับมือได้เพราะมีเวลาในการเตรียมความพร้อม และเพื่อป้องกันปัญหาปากท้องประชาชนในอนาคต รัฐบาลต้องรีบคลายมาตรการล็อกดาวน์ และยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเร็ว

#### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน 360 องศา, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจ, Thebangkokinsight, เนชั่นสุดสัปดาห์, ข่าวสด, thaiquote, xinhuthai, MCOT, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, เดลินิวส์, Thaipbs, workpointtoday)

-**สหรัฐฯ** มีการประท้วงในกรุงลอนดอน แมนเชสเตอร์ คาร์ดิฟฟ์ เลสเตอร์ และเซฟฟิลด์ เรื่องการเหยียดเชื้อชาติ ขณะที่ทางการเตือนว่าการชุมนุมประท้วง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโควิดแพร่ระบาด

-**จีน** ประกาศต้นวัคซีน COVID-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก หลังการวิจัยและการทดลองทางคลินิกประสบผลสำเร็จ

-**บราซิล** ข้อมูลปัจจุบันและมุลย้อนเกี่ยวกับสถิติการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 หายไปจากเว็บไซต์ของก.สาธารณสุข มีเฉพาะสถิติในรอบ 24 ชม. ด้านประธานาธิบดีขู่ออนตัวจาก WHO โดยกล่าวหาว่าเอนเอียงด้านอุดมการณ์

-**อินเดีย** เริ่มผ่อนคลายนโยบายมาตรการ ห้ามสรรพสินค้า ภัตตาคาร วัด และมัสยิด ในกรุงนิวเดลี ได้รับความอนุญาตให้กลับมาเปิดใหม่นับตั้งแต่มีคำสั่งปิดเมืองเมื่อ 25 มี.ค. หลายแห่งมีมาตรการป้องกันด้วยการทำอิมมู้น้ำเชื้อโรคที่ทางเข้า และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า

-**นิวซีแลนด์** ประกาศชวยชนะเหนือโควิด 19 ยกเลิกเว้นระยะห่างทางสังคม เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

-**อังกฤษ** รัฐบาลเริ่มบังคับใช้มาตรการกักตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด 19 จากต่างประเทศ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์อย่างหนักของสายการบิน

-**มาเลเซีย** ให้ผู้เข้าประเทศต้องกักตัว 14 วัน และจะต้องสวมริสต์แบนด์ที่ทางการมอบให้ รวมทั้งจะถูกเฝ้าระวังติดตามตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันที่รัฐบาลกำหนด

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 7,000,815 ราย ผู้เสียชีวิต 402,575 ราย รักษาหาย 3,422,299 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 1,988,545 ราย เสียชีวิต 112,096 ราย บราซิล 676,494 ราย เสียชีวิต 36,044 ราย รัสเซีย 467,673 ราย เสียชีวิต 5,859 ราย สเปน 288,390 ราย เสียชีวิต 27,135 ราย และอังกฤษ 284,868 ราย เสียชีวิต 40,465 ราย

#### ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์, newtv, เว็บไซต์ผจก.รายวัน,มติชน, matichonweekly

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี นพ.ชาญชัย จันทวีร์ชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมหลังปลด สธ. มีคำสั่งย้ายไปกองบริหารการสาธารณสุข จากเหตุถูกร้องเรียนเรื่องเรียกรับเงินบริจาคจากบริษัทฯ เข้ากองทุนพัฒนา รพ. ว่า ได้เชิญปลัด สธ. นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมาชี้แจง ส่วนเรื่องขอความเป็นธรรม จะให้ปลัด สธ. ทำหนังสือชี้แจงกลับมาอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างที่สุด นพ.ชาญชัยยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้ามีมูลก็สอบสวนวินัย หลังจากนั้นเรื่องจะถูกส่งเข้า อ.ก.พ.สธ. ซึ่งมี รมว.สธ. เป็นประธาน ส่วนข้อสงสัยการตั้งประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงว่าไม่ใช่ลำดับของ นพ.พิทักษ์พล บุญมาชิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 ได้สอบถามแล้ว ไม่มีระเบียบหรือลำดับบัญชีการเป็นคกก.สอบสวนวินัย เป็นอำนาจของปลัด สธ. ใช้ดุลพินิจ

ด้าน นพ.ชาญชัย กล่าวว่า หลังจากรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อรมว.สธ. จะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ อีก เชื่อกันว่าจะได้รับความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปลัด สธ.ตามสิทธิ์ ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมในการข่มขู่พยาน ซึ่งตามระเบียบจะต้องมีการพิจารณาคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน

-กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของรมว.สธ. ต้องตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้รพ.ขอนแก่นขาดทุนสะสมต่อเนื่องมารวม 10 ปี กว่า 200 ล้านบาท ก่อนที่นพ.ชาญชัยจะเข้าไปเป็น ผอ. เพราะเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ โดยขณะนี้มีการสืบสวนเกี่ยวกับการเงินในช่วงปี 2550-2557 ที่นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ เป็นผอ. เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ที่น่าสนใจคือ การอนุมัติให้เบิกเงินสวัสดิการรพ.ไปสนับสนุนกิจกรรมชมรมแพทย์ชนบทหลายครั้ง ครั้งละหลายแสน ความพยายามที่จะให้ทพ.เกรียงศักดิ์เข้าไปเป็นผอ.ถึง 2 ครั้ง มองว่าเพราะต้องการกลบการขาดทุนต่อเนื่องเป็น 10 ปี เข้าใจว่า ป.ป.ช.น่าจะมีความรู้เรื่องนี้ในสารบบแล้ว ควรตรวจสอบไปสมัยที่นพ.วีระพันธ์เป็น ผอ.รพ.มหาสารคาม และรพ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำมาเทียบกับการบริหารรพ.ขอนแก่น จะได้เห็นชัดเจนว่าบริหารขาดทุนทุกรพ. หรือเป็นเฉพาะกรณี เอกสารบางชิ้นที่แพร่ในโซเชียลมีเดียของ สสส. ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ สสส. เพียงแต่นพ.วีระพันธ์มาเป็นบอร์ด สสส.หลังเกษียณ และเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข ในสมัยที่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรมว.สธ.

#### ระบบสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-ดร.เฉลิมพล ไชยทงกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ข้าราชการ และประชาชนที่ดำเนินการผ่าน NGO ว่า เป็นเพียงการลองผิดลองถูกที่ผ่านไปเกือบ 20 ปี แทนที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม กลับสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นจากการให้แบบถ้วนหน้าโดยไม่พิจารณาคุณสมบัติของเป้าหมาย ถ้ารัฐบาลไม่ปรับเป็นระบบถ้วนหน้าในกลุ่มเป้าหมาย (Universal-targeting coverage) คงไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ การใช้เงินปีละ 2-3 แสนล้านบาทโดยไม่มีอะไรดีขึ้น ทำซ้ำในสิ่งที่ไม่ได้ผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคาดหวังว่าจะได้ผลใหม่ ๆ เป็นเรื่องของการขาดสติ

## ประเด็นข่าว

**เตือนการชุดหินปูนเอง**

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การชุดหินปูนไม่ควรทำด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใด เพราะอาจพลาดไปทำลายผิวฟันหรือเหงือก และอวัยวะอื่นๆ ในช่องปากจนเกิดอันตราย รวมถึงอุปกรณ์ไม่สะอาดส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ ต้องใช้เครื่องมือทางทันตกรรมที่ออกแบบมาและผ่านการฆ่าเชื้อตามวิธีมาตรฐานทางการแพทย์ ดังนั้น ควรพบทันตแพทย์เพื่อชุดหินปูนและตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน ดูแลรักษาฟันเพื่อลดการสะสมของคราบหินปูน โดยแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หรือหลังรับประทานอาหาร เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมจุบจิบและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน

**สอบสวนรพ.เอกชนอัลตราซาวด์จนแท้ง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, newtv.

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีหญิงตั้งครรภ์ทำอัลตราซาวด์ 4 มิติที่รพ.แห่งหนึ่ง แพทย์กดท้องอย่างรุนแรงและญาติตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสาเหตุให้เกิดการแท้ง ว่า ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายสืบสวนข้อเท็จจริง 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมีการควบคุมและดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพในสถานพยาบาลของตนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่ พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กำหนดหรือไม่ 2.การให้บริการอัลตราซาวด์ ผู้ประกอบวิชาชีพดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ และ 3.สถานพยาบาลมีการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานด้านสถานที่ ผู้ให้บริการ การบริการ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กำหนดหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว วันที่ 9 มิ.ย. จะเชิญผู้เกี่ยวข้องจากรพ.มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า หากพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของทารกเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะมีความผิดฐานไม่ควบคุมและดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะส่งข้อมูลให้สภาวิชาชีพดำเนินการในด้านจริยธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป

**การพัฒนาสิทธิบัตรทอง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-สปสช. จัดรับฟังความเห็นทั่วไปประจำปี 2563 “หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New normal” ผ่าน “Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ต่อยอดเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้พิการยุค New normal ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชน ร่วมแสดงเห็นผ่านเว็บไซต์ สปสช. [www.nhso.go.th](http://www.nhso.go.th) หรือ แอปพลิเคชัน สปสช. ถึง 15 ก.ค. นี้

**โรคไข้เลือดออก**

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-อ.แม่สะเรียง พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกตำบล รวม 109 ราย เตรียมปฏิบัติการเชิงรุก "อ.แม่สะเรียงปลอดยุงลาย" นำประชาชนจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ และให้ทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะเจ้าของบ้าน

**การพัฒนาสมุนไพรไทย**

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า ตลาดสมุนไพรไทยมีตัวเลขส่งออกปีละแสนล้าน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งกรมการวิสาหกิจศึกษาการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวานและอื่นๆ จนได้ผลสรุปนำเสนอต่อสภาผู้แทนฯ แล้ว ถ้าวร.สธ.ให้ความสนใจและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขและประเทศชาติบ้างก็ดี

-กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาแก้ไขปัญหาโควิด 19 มีการอภิปรายเรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริมสมุนไพรไทย แพทย์แผนไทยอย่างจริงจัง และเห็นว่า การสนับสนุนแพทย์แผนไทยควรปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ไม่ให้นำแพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นผู้กำหนดทิศทางต่างๆ สธ.ไม่เชื่อมั่นในภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย เช่น ตำรับยาหมอเณร แต่กลับไปสนับสนุนพวกผู้ที่อวดอ้างรักษามะเร็งได้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

